



Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : aphancao@videotron.ca

WEB: WWW.VOVIWEB.ORG

Số 455

ngày 28 tháng 3 năm 2004

Tờ báo hằng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Trụ Đảnh

Hành thông khai chuyển tiến tâm linh
Rõ lẽ Trời ban rõ pháp trình
Duyên đạo tình đời tự giác mình
Thành tâm hành pháp tự phân trình

Kính bái,

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 18/01/04 đến 24/01/04

Copyright 2004 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phân câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiên đường

- 1) Thực hành pháp môn để làm gì?
- 2) Trật tự có hữu ích gì không?
- 3) Nhập định để làm gì?
- 4) Xuất hồn để làm gì?
- 5) Cõi trên là cõi nào?
- 6) Trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ có gì lạ?
- 7) Cõi vô cùng là cõi nào?

<p>1) Disneyland, 18/1/04 <i>Hỏi: Thực hành pháp môn để làm gì?</i></p> <p>Đáp: Thừa thực hành pháp môn để lập lại trật tự chính mình</p> <p>Kệ: <i>Vạn pháp qui nguyên thức chơn hồn Hành thông tự đạt giải ôn tồn Qui nguyên thiền giác giúp phân hồn Khai triển chính mình tránh ác ôn</i></p>	<p>2) San Diego, 19/1/04 <i>Hỏi: Trật tự có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thừa trật tự rất hữu ích cho sự tiến hóa</p> <p>Kệ: <i>Nhập định qui nguyên nhận ánh quang Tâm mình tự đạt qui hơn vàng Đường đi khai triển tâm hành tiến Quý tướng Trời cao chẳng cảm phiền</i></p>
<p>3) San Diego, 20/1/04 <i>Hỏi: Nhập định để làm gì?</i></p> <p>Đáp: Thừa nhập định để xuất hồn đánh lễ Phật</p> <p>Kệ: <i>Thành tâm nhập định trí phân nên Đời đạo song hành không dấy động Trí tuệ song tu mình tự giác Qui về một mối sáng qui tâm</i></p>	<p>4) San Diego, 21/1/04 <i>Hỏi: Xuất hồn để làm gì?</i></p> <p>Đáp: Thừa xuất hồn để học hỏi cõi trên</p> <p>Kệ: <i>Xuất hồn học hỏi vô cùng tận Phát triển vô cùng trí cảm giao Biết rõ đường đi không dấy bận Trời ban tình đẹp cảm giao tăng</i></p>
<p>5) Disneyland, 22/1/04 <i>Hỏi: Cõi trên là cõi nào?</i></p> <p>Đáp: Thừa cõi trên là trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ</p> <p>Kệ: <i>Càn khôn qui hợp chuyển tâm linh Hải hội qui nguyên rõ tiến trình Rõ đạo rõ đời chung hợp tiến Thành tâm tu luyện xét triền miên</i></p>	<p>6) Disneyland, 23/1/04 <i>Hỏi: Trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ có gì lạ?</i></p> <p>Đáp: Thừa trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ chuyển hóa vô cùng</p> <p>Kệ: <i>Càn khôn vũ trụ hồn nhiên tiến Giải giới khai thông chuyển khắp miền Tấn thối chuyển hành duyên đạt thức Khai thông trí tuệ học triền miên</i></p>
<p>7) Disneyland, 24/1/04 <i>Hỏi: Cõi vô cùng là cõi nào?</i></p> <p>Đáp: Thừa, cõi vô cùng là nơi không còn động nữa</p> <p>Kệ: <i>Thức giác chơn tâm tới vô cùng Chẳng cần suy luận động u o Thành tâm tu tiến tiến từ giờ Oai nghiêm tiến tới chẳng mù mờ</i></p>	

THƯ TỪ LAI VÃNG

S, ngày 20/12/1999

Thưa Thầy kính mến,

Đầu thư con kính chúc Thầy mạnh giỏi, thân tâm an lạc và con cũng chúc Thầy sinh nhật trường thọ.

Hôm nay con có đôi hàng muốn cảm ơn Thầy vừa qua đã cứu mẹ con qua khỏi cơn bệnh sốt huyết nào. Gia đình chúng con đội ơn Thầy, chúng con cố gắng sẽ tiếp tục tu hành để không phụ lòng Thầy dạy dỗ.

Chúng con cảm ơn Thầy và kính chúc Thầy nhiều sức khỏe.

Con,
NPLU

F V, ngày 20/1/2000

L U,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 20/12/1999 được biết má con bệnh tình khôi phục và con tiếp tục tu để có cơ hội phục vụ mẹ hiền là điều quý nhứt trên đời này. Con nên thường xuyên niệm Phật để sớm thức tâm.

Chúc con và gia đình an vui.

Quý thương,

*Lương Sĩ Hằng
Vĩ Kiên*

Khóa Sống Chung Tân NIÊN và THIÊN CA từ ngày 30/12/2004 đến ngày 3/1/2005.

Chúng tôi rất vui mừng thông báo đến quý bạn, Đức Thầy đã cho phép chúng ta tổ chức một Khóa Sống Chung Tân Niên, và Thiên Ca Tiếng Trống Xây Dựng, từ ngày 30/12/2004 đến ngày 3/1/2005 để mừng Tân Niên và Chúc Thọ Đức Thầy.

Sau đây là chi tiết về khoá sống chung Tân Niên & Chúc Thọ Đức Thầy:

Địa Điểm: MARRIOTT Hotel, Anaheim, ngay bên cạnh Anaheim Convention Center, Disneyland và Little Saigon, là một nơi rất sinh động và được rất nhiều du khách đến viếng thăm hằng năm.

A. PHIEU GHI DANH dành cho các bạn đạo ở khách sạn và sinh hoạt chung :

Phòng 4 người + Sinh Hoạt : 295\$/1 người

Phòng 3 người + Sinh Hoạt: 340\$/1 người

Phòng 2 người + Sinh Hoạt: 435\$/1 người

Số Người: 1. 2. 3. 4.	Tên Họ:	Gía tiền:
Địa Chỉ		
Số Phone		
Email		
Tổng Số Tiền		
Ghi Danh & Đặt Cọc đợt 1:	trước ngày 1/4/2004: 100\$	
Đặt Cọc đợt 2:	trước ngày 1/7/2004: 100\$	
Đặt Cọc đợt 3:	hạn chót ngày: 9/9/2004: phần còn lại	

***Giá ghi danh nêu trên chỉ dành cho bạn đạo ghi danh và đặt cọc **đúng hạn ky**. Trường hợp ghi tên trễ, sẽ cần thêm 25\$ mỗi người : (320\$, 365\$, 460\$)

*** Chi phí gồm có:

- tiền phòng bốn đêm, kể luôn taxes & tiền tips của người khuân vác hành lý (porters),
- ăn trưa nhẹ 2 buổi, ngày 31/12/04 & 1/1/05
- tiệc đón giao thừa thứ sáu , và tiệc Chúc Thọ của Đức Thầy vào tối thứ bảy.

B. PHIEU GHI DANH dành cho các bạn đạo địa phương chỉ dự các buổi Sinh Hoạt Chung & Chúc Thọ Đức Thầy là : 170\$ gồm:

- hai buổi tiệc tối đón giao thừa và Chúc Thọ Đức Thầy
 - Sinh hoạt chung thứ sáu 31/12/2004 và thứ bảy 1/1/2005.
- (không ở khách sạn)

Tên Họ: 1. 2.		170\$/1 người
Địa Chỉ:		
Số điện thoại:		
Email:		
Tổng số tiền:		

Xin lưu ý: Để được hồi báo, xin các bạn nhớ ghi rõ số điện thoại, nếu ở trong xứ Mỹ, hoặc email. Về chi tiết đưa đón tại phi trường, chúng tôi sẽ thông báo sau.

Được biết khách sạn Marriott, Anaheim là một khách sạn đã thường đoạt giải nhất về điểm “Phục Vụ và Tiện Nghi” so với các khách sạn Marriott khác ở toàn quốc, ban tổ chức đặc biệt kêu gọi

các bạn đạo ở phương xa nên đến tham dự sống chung **dưới mái ấm đầy thanh quang điển lành của Đức Thầy**, thay vì tự túc ở ngoài. Ban Tổ Chức rất mong mỗi quý bạn đạo tham dự sống chung Tân Niên & Thiên Ca, **nên cùng vào chung sống với Đức Thầy tại hotel**. Ngoại trừ trường hợp đặc biệt các bạn không thể thu xếp được, thì có thể tự túc, vì ban tổ chức chúng tôi cần phải hội đủ một số phòng thì chúng ta mới có được những giá đặc biệt của hotel dành cho chúng ta.

Các bạn tại California, xin ghi danh tại địa phương:

Trụ sở Xây Dựng VôVi

7622 23th St. A/B

Westminster, CA 92683

Tel: 1(714) 891-0889

Attention: Nguyễn Văn Minh

Email: <nvminh1@yahoo.com>

Các bạn ở xa và thuộc các tiểu bang ngoài California, xin gửi đơn ghi danh về:

VOVI Multimedia Communication

P.O. Box 1324

Dallas, Texas 75374-1324

Tel: 1(877) for-VOVI, - Email: vovimedia@yahoo.com

Tất cả checks, xin đề payable to:

VO-VI Multimedia Communication

Đặc biệt các bạn đạo Âu Châu có thể ghi danh với anh Dominique Minh Tâm tại thiền viện Qui Thức như thông lệ, vì anh sẵn sàng tiếp tay nếu các bạn thấy thuận tiện hơn.

Dominique Minh Tâm, t/v Qui Thức: 04-50-70-83-55.

Ở Úc Châu, các bạn có thể liên lạc ghi danh với anh Lê Tấn Quốc, thuộc thiền đường Cửu Sinh, địa chỉ như sau:

4 New Ross Lane

Waterford, WA 6152, Australia

Tel/Fax : +61 8 9450 7416

Mobile: 0422 091 358

Email: maxle@inet.net.

Chúng tôi kính mời quý vị tham gia tích cực, đông đảo để buổi sum họp Tân Niên và Chúc Thọ của Đức Thầy được thêm phần long trọng.

Ngày thiên ca sẽ nhằm vào ngày chủ nhật 2/1/2005. Về chi tiết thiên ca, chúng tôi sẽ thông báo riêng.

Trân Trọng Kính Mời,

Hội Ái Hữu Vô-Vi Nam California và

Vô-Vi Multimedia Communication

THƠ

CHÂN GIÁC HÀNH

Tu viện là nơi dẫn độ Người
Vượt qua Khổ Hải, bến mê tơi
Bằng Thuyền Bát Nhã Thuyền thanh nhẹ
« Tự giác – Giác tha » cứu độ Người
« Nhân đạo » tròn đầy, « Giới » không phạm
Theo gót Phật Trời chẳng hổ người
Thoát vòng Tục Lụy theo chân Phật
(Gác Kiếm) Trường Chay tự độ Đời
Bùi Minh Hương (Arlington)

=====

THIÊN SƯ VÀ CHÂN PHÁP

Người không có cung son cùng ngôi báu
Người không có tướng sĩ, hăng vạn dân
Người không vượt sông Anoma để cứu thế quần
Người chỉ dụng Pháp Thiên, lâm trần cứu nạn.

Người là ai trong cõi trần ly loạn,
Người là ai trong đời chán chiến tranh;
Người học ai để vượt thoát ngũ hành,
Đem ánh sáng Diễm Quang dành hậu thế.
Người không có cửa ăn dư, cửa để,
Người không lo sự thế, tiếng khen chê,
Người lo tu hướng dẫn kẻ tìm quê,
Dứt bỏ danh lợi không hề thương tiếc.
Đã bao năm, Người chăm đàn con Việt,
Khắp năm châu, Người thăm viếng sớm hôm,
Bốn mươi năm, Người đầu lái, dẫn buồm,
Đem Pháp Lý Vô Vi tuôn hậu thế.
Xưa Ngài Lục Tổ không dùng kinh kệ,
Mặc đời sau tiết chế, giữ Tâm không,
Thế kỷ hôm nay đã có nổi dòng,
Đức Thầy Tám: Người dùng kinh không chữ.

Thiền Vô Vi chủ trương dùng Lục Tự,

Khai mở bộ đầu, đạt quá khứ vị lai,
Chuyển pháp luân sáng tỏ cả trong ngoài,
Môn Thiên Việt, hậu lai nay khởi sắc.

Đến gần Người: tâm an nhiên trầm mặc,
Nhẹ nhàng thay: khí phách bớt hung hăng,
Chuyện đầu năm, Thầy khuyên phải: "Thiền năm"
"Chiếu minh đó; đừng quên thâm Lục Tự.
Gieo Tình Thương, ngày sau người Ân tứ,
Nhịn nói đi, lập trật tự bên trong,
Thiền Vô Vi đi thẳng khỏi vòng vòng,
Nhẫn nhục nữa, để hòa đồng mọi giới.
Nhân loại ơi! Vô Vi đưa tay với.
Dắt dìu đưa, đây "Thuyền mới" sang sông,
Ráng công phu, sẽ thấy chuyện đục trong,
Năng tịnh luyện, trường chay lòng thanh thản,
Vô Vi Pháp, hồi nguyên đặng bĩ ngạn,
Bao chuyện đời ân oán bỏ ngoài tai,
Thiền nhất tâm, mới đáo Cảnh Thiên Đài,
Chân hạnh phúc, Trần gian nào ai tỏ.
(Viết theo lời 1 bạn đạo, phỏng theo ý của Đức Thầy.)

Xuân Giáp Thân, 12/03/2004.

TRẦN KIÊN HOA.

=====

SOI HỒN THẤY THẰNG ĐIÊN

Người đời gọi mày là thằng điên
Người tu hiểu rõ bạn Thiền Đẳng
Vì ngu nên bị chửi là điên
Vì khôn nên tối sáng Thiền Đẳng
Mặc kệ ngu khôn đời với đạo
Chung thiền chỉ thấy thiền Không Không
Thằng điên Thiền Đẳng mình người gọi
Thằng điên trong mình hóa Thiền Đẳng.

T/D. Củ Chi, 12-03-2004

NĂM THÀNH.

BẠN ĐẠO VIẾT

SỰ ÍCH LỢI CỦA HỌC MỤC BÉ TÁM

Tôi năm nay 61 tuổi. Ít ai có thể nói ra cái tuổi thật của mình. Sợ người ta biết mình già. Nhưng đối với người tu Vô Vi thì: Cần nhất là tu được bao nhiêu? Bài hát của Hùng Cường ca:

“Em ơi có bao nhiêu?

Sáu mươi năm cuộc đời...”

Chỉ có 60 năm thôi ư? Nhưng đã trải bao thử thách ác tà? Mỗi năm trôi qua như giấc mộng. Mới thấy Đại Hội Khí Giới Tình Thương rồi Tiếng Trống Đại Đồng và sắp tới Tình Trời Tận Độ nữa đó!

Mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút trôi nhanh như dòng nước chảy. Mới ngày nào còn em bé cắp sách đến trường từ thằng nhỏ, con nhỏ, tới nay đã là ông già bà lão.

“Thời gian qua đi không bao giờ trở lại.
Nó đi, đi mãi có chờ chờ ai?”

Nhưng mặc thời gian có đi đi nữa, mình (người tu Vô Vi) cũng mặc kệ cho nó đi. Có ai tránh khỏi sinh lão bệnh tử đâu? Mình đã có cái pháp rồi mà. Lại có ông Thầy tốt nữa thì còn gì cho bằng? Thật là sướng quá các bạn ơi!

Mình được sinh ra trong thời này, giờ này và đã ngộ được cái Pháp hay Thầy quý. Có tám vạn bốn ngàn pháp môn để dẫn tiến tâm linh. Nhưng ai có duyên với cái pháp nào Thầy nào thì được pháp đó Thầy đó. Mà chắc gì gặp được Minh Sư như chúng ta gặp đây?

Thầy thường nói: “Tôi đã gặp các bạn 500 năm về trước rồi”. Vậy là mình đã có duyên với Thầy như là Duyên Lành tái ngộ. Mà năm trăm năm về trước chắc có lẽ mình học ngu lắm nên bây giờ Thầy dạy mình thêm ở mục Bé Tám để cho mình trao đổi thêm kiến thức để về Trời.

“Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy,
Ngàn năm ai dễ đã quên đâu?”

Thật vậy, ai đã gặp Thầy tận mặt cũng mến cũng thương. Vì Thầy có cái gì đó làm cho chúng ta muốn gần gũi. Không phải Thầy cho bánh, cho kẹo, cho tiền, nhưng Thầy cho những lời chơn ngôn. Những lời khuyên răn, an ủi dạy dỗ cho ta nên người. Tối thiểu cũng nhét vào hành trang là khối óc của chúng ta một ít Tâm Đạo để mang về Trời qua học mục Bé Tám hàng tuần. Cũng nhờ học mục Bé Tám mà chúng ta thấu hiểu hơn trên con đường đi tìm Đạo.

“Đạo là con đường sáng
Là ánh hào quang
Soi lối đưa đường
Cứu nhân độ thế!”

Nếu chúng ta không được Thầy nhắc nhở, dẫn tiến thì chúng ta sẽ mù tịt và ngụp lặn trong hồng trần qua bao danh lợi, tiền tài duyên nghiệp lung tung. Vì ai cũng đắm chìm trong mê muội của sức hút hồng trần. Mỗi tuần chúng ta đi Thiền Đường, chúng ta tham gia học mục Bé Tám là chúng ta giải được bao uất khí của tim gan tù phế thận. Mở mang khối óc, giải toả ưu phiền của nội tâm. Và như thế là chúng ta được tắm gội trong luồng thanh điển của Thượng Đế qua lời dẫn giải của Đức Thầy. Những câu hỏi cũng một câu đó Thầy hỏi đi hỏi lại nhiều lần mà mình cũng không nhớ. Có khi chỉ cách có một tuần mà rồi vẫn cứ trả lời sai. Tuy nhiên có sai nhưng mình học được ở chỗ dám ăn dám nói để đối đáp với chúng sinh bên ngoài nhất là chúng sinh trong bản thể là dẹp được cái cống cao ngạo mạn của chúng ta. Dạy dỗ lục căn lục trần cho nó dẹp bỏ tự ái. Tạo thêm Sức Sống và Đức Tin của hành giả. Để hành giả trưởng thành trong Tâm Đạo. Và làm lành lánh dữ như ngọc kia đã được dũa được mài.

Nhớ lại năm xưa khi còn bé chúng ta học những câu học đầu tiên trong tập vỡ lòng:

“Rừng nhu bể Thánh khôn dò,
Nhỏ mà không học lớn mò sao ra?”

Nay đã học nhiều ở Trường Đời, giờ đây được học ở Trường Đạo đó là mục học Bé Tám hàng tuần. Chúng ta nên tham gia cho đông đảo để học cho vui vì thời gian hiện tại còn có Thầy tại thế nên gấp rút nắm lấy cơ hội đó để được Thầy minh giải tận nơi tận chốn. Lỡ sau này Thầy khuất núi e rằng **Tam Sao Thất Bản** thì ổng vô cùng. Do đó chúng ta nên nắm lấy cơ hội mà đi

“Tận nhân lực
Đắc nhân tâm
Vay Pháp, trả Pháp
Trao đổi tâm Đạo
Mở rộng tâm Thức”

Để tự cứu và giúp đỡ chúng sinh thoát vòng đau khổ của thế gian này.

Thầy dạy học mục Bé Tám trước khi thiên. Thầy nhấn mạnh nhiều lần. Vì Động rồi mới Tĩnh thì tốt hơn.

Khi học câu hỏi chúng ta tranh nhau trả lời, dù đúng dù trật cũng cứ mạnh dạn nói lên. Ban đầu trả lời dở sau từ từ hay hơn, tập cho chúng ta biết cách phát biểu ý kiến và không còn e ngại sợ sệt bất cứ trường hợp nào. Vì càng tu càng tiến chứ không lùi. Trình độ không mua không bán.

Đừng sợ người ta chê mình dở biết mình ngu. Vì Thầy mình còn muốn học chữ Ngu kia mà. Ngu Đời, Sáng Đạo. Cứ nói lên sự thật đừng sợ ai chê cười. Từ từ cái nghiệp nó mòn đi và mình sẽ trở nên thanh nhẹ và đứng giữa Trời Đất mà không thẹn thùa. Đối với Thầy mình là học trò ngoan. Nhớ đến bài học vỡ lòng có câu:

**“Này lời Thầy mới dặn dò,
Hể con học trò phải biết lễ nghi.”**

Vậy nếu chúng ta thương Thầy thật sự, chúng ta nên kính trọng lời Thầy. Và biết quý giá khi học mục Bé Tám. Đó là công sức của Thầy phải thức khuya dậy sớm biên soạn và đóng góp bao năm qua trên đường lưu thuyết của Người. Không phải lấy từ kinh điển và do tận tâm huyết của Người viết ra để dạy chúng ta và để lại nghìn sau.

Vì:
Sự thật là sự thật
La vérité c'est la vérité
Chơn lý là vô cùng.

Thành kính dâng lên các bạn đạo khắp thế giới “lời quê chấp nhật đông dài”. Mong các bạn niệm tình tha thứ.

Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Nam Mô Vĩ Kiên Phật

Vạn Vật Thái Bình

Cali, đầu mùa Xuân 04.

Thanh Tịnh Mai